

**TRƯỜNG THPT NGUYỄN TRÃI**  
**TỔ: NGŨ VĂN**

**ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I**

**Môn: Ngữ Văn 11**

**Thời gian: 90 phút (không kể thời gian giao đề)**

**Ngày kiểm tra: 21/12/2022**

**ĐỀ**

**I. ĐỌC HIỂU (3.0 điểm)**

Đọc đoạn trích sau và thực hiện các yêu cầu:

*Chúng đơn độc đến trường trên yên xe máy của ba mẹ và rất ít kỉ niệm với bạn bè. Chúng đến lớp như công chức đi làm, hết giờ cha mẹ đón về, vào các trung tâm học thêm đủ thứ kỹ năng cho tương lai. Hiện tại của chúng, được mặc định là một cuộc chạy đua về phía trước, không có thời gian và không gian vun đắp cho những mối quan hệ trẻ thơ. Lũ trẻ bây giờ có lẽ đang trải qua tuổi thơ bằng cách sống như những bào thai cho đến tuổi dậy thì.*

*Con trai tôi may mắn học ở gần nhà, tự đi bộ tới trường. Có hôm tôi đi theo nó, xem bạn bè nó ra sao, xem cái cách nó đến trường thế nào. Nó lăm lăm đi bộ, len qua những vỉa hè chật chội, nghiêng ngó lách qua những hàng xe để qua đường. Đến trường, nó ngồi trên bậc thềm đợi những đứa bạn được bố mẹ đưa đến, hầu hết vừa kịp khi trống trường vang lên. Tôi chợt hiểu vì sao con trai tôi không hay kể với bố về đời sống ở trường, bởi chúng thực không có gì đáng kể.*

*Tôi nghĩ đến những đứa trẻ bị đánh ở trường. Ai sẽ là người can ngăn, bảo vệ chúng khi bị bắt nạt? Chỉ có thể là bạn bè, để không đứng yên nhìn bạn mình bị làm nhục, để biết xấu hổ khi không thể bênh vực người thân trước kẻ xấu. Song, lũ trẻ sẽ không có những mối quan hệ bạn bè thân thiết khi chẳng có điều gì thực sự cần chia sẻ với nhau. Thậm chí nếu có, chúng cũng không cần phải tìm nhau, bởi chỉ cần một cái nhắn tin là đủ. Và khi bị bắt nạt, chúng khó lòng cảm nhận được nỗi đau của bạn mình để mà thấy cần phải bênh vực.*

*(Trích Đơn độc đến trường - Phạm Trung Tuyên)*

**Câu 1.** Xác định phương thức biểu đạt chính được sử dụng trong đoạn trích.

**Câu 2.** Chỉ ra một số biểu hiện của lối sống đơn độc ở trẻ em trong đoạn?

**Câu 3.** Tìm và nêu tác dụng của một biện pháp tu từ trong câu: "Lũ trẻ bây giờ có lẽ đang trải qua tuổi thơ bằng cách sống như những bào thai"

**Câu 4.** Theo anh/chị nguyên nhân nào dẫn đến lối sống đơn độc của một bộ phận giới trẻ hiện nay?

**II. LÀM VĂN (7.0 điểm)**

**Câu 1 (2.0 điểm)**

Dựa vào đoạn trích ở phần Đọc hiểu, hãy viết một đoạn văn (khoảng 150 chữ) trình bày suy nghĩ của anh/chị về vai trò của tình bạn ở lứa tuổi học trò.

**Câu 2 (5.0 điểm)**

Phân tích hình ảnh chuyến tàu đêm trong truyện ngắn Hai đứa trẻ của Thạch Lam

---Hết---